

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

\*  
Số ~~528a~~ TB/ĐU

## THÔNG BÁO

**Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU  
ngày 28/5/2012 của Đảng ủy TTXVN**

-----

Ngày 11/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTTXVN ngày 28/5/2012 của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã (nay là cơ quan thường trú - CQTT) TTXVN”.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy: Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN.

1. Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Mai An, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTTXVN ngày 28/5/2012 của Đảng ủy TTXVN.

2. Các đơn vị đã trình bày 12 tham luận gồm:

- Đảng ủy Ban biên tập tin Trong nước: Đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức thông tin đối với các CQTT trong nước.

- Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam: Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường mối quan hệ giữa CQTT với chính quyền địa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của TTXVN tại địa bàn.

- Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên: Phát huy vai trò của cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện các tuyến thông tin “nóng” và thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Đảng ủy Ban biên tập tin Thế giới: Sự phối hợp giữa Ban biên tập tin Thế giới và các CQTT ngoài nước trong thực hiện tuyến tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Chi bộ Cụm CQTT Nam sông Hậu: Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của các CQTT cụm Nam sông Hậu.

- Chi bộ Cụm CQTT Nam Trung bộ: Chi bộ cụm CQTT Nam Trung bộ đặt đảng viên làm trung tâm cho sự phát triển của mỗi CQTT.

- Chi bộ Cụm CQTT Bắc Trung bộ: Phát huy sức mạnh của đảng viên trẻ các CQTT trong thực hiện nhiệm vụ.

- Chi bộ Cụm CQTT Trung Đông bắc: Tăng cường công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cụm.

- Chi bộ Cụm CQTT Tây Đông bắc: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quảng bá sản phẩm thông tin, hợp tác truyền thông, lan tỏa thông tin của TTXVN.

- Đảng ủy Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn: Đánh giá hiệu quả việc triển khai ứng dụng CNTT, trang thiết bị kỹ thuật cho các hoạt động nghiệp vụ của CQTT.

- Chi bộ Ban Kế hoạch-Tài chính: Đánh giá hiệu quả việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ phóng viên CQTT trong và ngoài nước.

- Đảng ủy Văn phòng: Công tác quản lý, xây dựng trụ sở cơ quan thường trú trong nước.

3. Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN kết luận Hội nghị:

Mười năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo ngành và các cấp ủy, tổ chức đảng, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao vai trò, vị thế, hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã (nay là cơ quan thường trú - CQTT) TTXVN” đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, hoạt động của hệ thống CQTT.

Công tác chỉ đạo, xử lý thông tin có nhiều đổi mới, linh hoạt, các phóng viên đã có sự chủ động trong công tác thông tin, không để gián đoạn, sót lọt thông tin. Chất lượng thông tin của các CQTT có bước chuyển biến rõ nét. Nhiều CQTT đã được bổ sung nhân lực. Đội ngũ phóng viên của các CQTT ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp, bản lĩnh trong điều kiện cạnh tranh thông tin, giúp thông tin của TTXVN nhanh nhạy, chính xác và có sức thuyết phục cao.

Vai trò, vị thế của các CQTT trong và ngoài nước được nâng cao một bước. Công tác xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất được chú trọng thực hiện, tạo sự thay đổi rõ rệt tại các CQTT. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện, tạo động lực cho đội ngũ phóng viên bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 01 vẫn còn một số hạn chế. Về công tác thông tin: Các CQTT trong nước chưa có nhiều thông tin mang tính phát hiện, dự báo, nêu vấn đề. Thông tin phản hồi, định hướng dư luận có lúc chưa thực sự nhạy bén, đúng tầm. Một số thông tin “nóng” hoặc thông tin các vụ việc đột xuất còn chậm. Việc thực hiện các tuyến thông tin liên vùng có nơi có lúc còn chưa được đẩy mạnh. Các CQTT ngoài nước còn ít tuyến thông tin do các CQTT chủ động đề xuất thực hiện; số lượng tin, bài do phóng viên đi tác nghiệp

thực tế và tự viết chưa nhiều. Một số CQTT chưa bao quát tốt tình hình địa bàn và khu vực được phân công phụ trách...

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Các CQTT trong và ngoài nước chính là hạt nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần để TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

*a. Về công tác thông tin*

- Đối với các CQTT: Tăng cường tính chủ động, sáng tạo của các CQTT và của từng phóng viên thường trú trên các địa bàn. Trong đó, các trưởng CQTT thực hiện tốt vai trò nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu, phải gương mẫu đi đầu, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, thực hiện nghiêm túc quy định về chỉ đạo, điều hành, tổ chức thông tin của CQTT, là người chịu trách nhiệm cao nhất về thông tin của CQTT. Các phóng viên cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tác nghiệp, chú trọng thông tin đa phương tiện; tăng cường thông tin báo cáo có chất lượng...

- Đối với ngành: Các đơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác biên tập, hiệu đính, xử lý kịp thời, chuẩn xác thông tin của các CQTT; chú trọng rà soát quy trình sản xuất thông tin, có cơ chế hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong các điều kiện đặc biệt khó khăn, tăng cường công tác biên tập, hiệu đính, xuất bản trên các nền tảng tránh sai sót không đáng có; tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho phóng viên CQTT. Tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của Ban Quản lý, chỉ đạo các CQTT trong và ngoài nước. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh các vùng.

*b. Về công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng*

Triển khai Nghị định số 87/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN; rà soát lại các quy chế liên quan đến hoạt động của các CQTT cho phù hợp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng phóng viên CQTT.

*c. Về cơ chế, chính sách, kỹ thuật*

Tiếp tục điều chỉnh cơ chế định mức theo hướng khuyến khích phóng viên thực hiện các sản phẩm thông tin có chất lượng và hiệu quả cao, khuyến khích sự năng động, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm của phóng viên các CQTT; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tác nghiệp, xử lý thông tin.

*d. Về công tác đảng, đoàn thể*

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ cụm; quan tâm, tạo điều kiện để các chi bộ cụm, đảng viên các CQTT thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng, làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Với hội nghị tổng kết này, chúng ta nhất trí khẳng định Đảng ủy TTXVN cùng các tổ chức đảng trực thuộc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 01 của Đảng ủy TTXVN khóa XXIV về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã (nay là cơ quan thường trú - CQTT) TTXVN”.

Ngày 15/12/2021, Đảng ủy TTXVN khóa XXVI đã ban hành Nghị quyết số 01 về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”.

Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành là cung cấp thông tin chính thức, chính thống, tin cậy, kịp thời, phong phú trên nhiều nền tảng, khẳng định vị thế thông tin chiến lược của TTXVN; tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thông tin, phát triển mạnh các sản phẩm thông tin đa phương tiện của TTXVN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia.


4. Nhằm động viên các đơn vị đã tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN đã trao thưởng cho các đơn vị: Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập tin Đối ngoại, Báo Tin tức, Báo điện tử VietnamPlus, CQTT tại Tuyên Quang và CQTT tại Nghệ An.

Trên đây là kết quả Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTTXVN ngày 28/5/2012 của Đảng ủy TTXVN về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã (nay là cơ quan thường trú - CQTT) TTXVN”. Đảng ủy TTXVN thông báo để các cấp ủy biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN,
- Các tổ chức đảng trực thuộc,
- Lưu VPDU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Hà Thị Mai An**